



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๕ หรือโทร. ๐๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๗๗/๑

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์  
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๗๕๔  
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข พิมพ์โกวิท)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



สำนักรักษาความปลอดภัย  
 ลยป. ๖๓  
 ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔  
 ๑๐.๓๐๖  
 ๑๓.๕๖  
 สรรป รจ.๓  
 ๑๓.๕๖  
 กิตติภักดิ์

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๕ หรือโทร. ๑๕๑๕)  
 ที่ กท ๐๕๐๔/๗๕๖ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) พวสมรสย์ปฏิบัติขั้นเป็นผล  
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

๒๑๙๗  
 วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔  
 เวลา .....

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
 เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ  
 ที่ กท ๐๔๐๐.๒/ผช.ป.๐๐๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
 ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทียมนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ  
 นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง  
 สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการ  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 เลขรับ ๕๗๖  
 วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

*(Signature)*

(นางสุธาวิทย์ สนั่นเอี่ยม)  
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- ให้ สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)  
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)  
 ปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผอ. กยค.  
 เพื่อโปรดพิจารณา

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)  
 ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)  
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p style="text-align: center;"><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</u> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในห้วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>๑.๑ การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังและให้ที่พักอาศัยกับแรงงานต่างด้าว ได้แก่ พื้นที่เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอสานัก จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี</p> <p>๑.๒ การลักลอบทำกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบเล่นการพนัน การพนันออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>๑.๓ สถานการณ์การชุมนุมที่จะเกิดขึ้น ดังนี้</p> <p>(๑) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เวลา ๑๖.๐๐ น. กลุ่มเพื่อนอยุธยาเพื่อประชาธิปไตย นัดทำกิจกรรม ๑๑๒ นาที ยืน หยุด ชั่ง หน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา จังหวัดอยุธยา</li> <li>- เวลา ๑๗.๐๐ น. เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี จัดกิจกรรม เพื่อให้รู้ว่าที่นั่นยังมีเพื่อนเราอยู่ หน้าเรือนจำพิเศษธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร</li> </ul> <p>(๒) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มคนเมืองมูฟเม้นท์ ร่วมกับพรรควิหาร์ จัดกิจกรรม แรลลี่ตึกตึกเพื่อเพื่อนเรา จากสวนสาธารณะ สถานีรถไฟเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่</li> </ul> <p>๒. ข้อพิจารณา</p> <p>๒.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศอยู่ในระดับที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการแพร่กระจายจากสถานบันเทิงลดลง แต่เป็นการแพร่กระจายเชื้อจากกิจกรรมต่าง ๆ นำไปสู่ชุมชน ครอบครัว สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น และพบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว</p> <p>๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ยังคงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการแยกตนเองไปกักตัว ไม่คลุกคลีกับชุมชน และคนในครอบครัวอย่างเคร่งครัด และในปัจจุบันการเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อในบางพื้นที่ยังทำได้ยาก จึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจทราบถึงขั้นตอนการตรวจคัดกรองเชื้อ เพื่อลดผลกระทบในการแก้ไขปัญหาภาพรวม</p> <p>๒.๓ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน ยังคงปรากฏการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังคงต้องเฝ้าระวังการกระทำดังกล่าวอย่างเต็มขีดความสามารถ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการนำเชื้อเข้ามาแพร่กระจายในประเทศไทย</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ) ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยประเมินสถานการณ์ทางการเมืองภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่อาจส่งผลกระทบต่อและประสานการปฏิบัติกับจังหวัดตามแนวชายแดนให้เข้มงวดกวดขันในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย</p> <p>๒. เน้นย้ำให้ชุดตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายดำเนินการตรวจกิจการ/สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วย อำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยประสานกับกรมแพทย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายกิจการพลเรือน) ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ท่าทีของประชาชนต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหัววันวันที่ ๑๗-๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประชาชนยังคงแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จากการเกิดการแพร่ระบาดในรอบที่ ๓ อีกทั้งวัคซีนที่ไม่ทั่วถึงประชาชนจึงขาดความมั่นใจในการบริหารจัดการของรัฐบาล ทั้งนี้ ศปค. ได้ดำเนินการมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่คาดว่าจะทำให้การแพร่ระบาดของโรคฯ ลดลง</p> <p>๒. ผลการสำรวจความคิดเห็น ๒๐๐ ซีอีโอ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ รอบใหม่ กับวัคซีนทางรอด พบว่า</p> <p>๒.๑ ซีอีโอ ร้อยละ ๘๖.๙ เห็นว่า รัฐบาลควรใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไปกว่านี้ โดยเห็นด้วยกับวิธีเปิดเสรีให้เอกชนนำเข้าวัคซีน เพื่อเป็นทางเลือกการกระจายวัคซีนที่เร็วขึ้น</p> <p>๒.๒ ซีอีโอ ร้อยละ ๖๖.๘ เห็นว่า ควรเปิดกว้างให้เอกชนนำเข้าวัคซีน โดยมีเงื่อนไขเฉพาะภายใต้ระเบียบปฏิบัติของรัฐ</p> <p>ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่ได้มีการปิดกั้นภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีน แต่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และวัคซีนที่จะได้มีการนำเข้าจะพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งความจำนงในการฉีดวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	
๒	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (กองทัพบก) ได้ชี้แจงภารกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>๑. ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบกที่เปิดให้บริการรับผู้ติดเชื้อเข้าพักและเป็นโรงพยาบาลที่ใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบก เข้าบริหารจัดการ ๒ พื้นที่</p> <p>๑.๑ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (ค่ายธนະรัชต์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดยศูนย์การทหารราบ และโรงพยาบาลค่ายธนະรัชต์ สามารถรองรับผู้ป่วย ๖๙ เตียง ซึ่งเป็นการส่งต่อการรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลหัวหิน หรือโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๑.๒ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการปรับอาคารรับรองเกียกกาย เขตดุสิต เป็นโรงพยาบาลสนาม ดำเนินการโดยกรมสวัสดิการทหารบก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รองรับได้ ๘๖ เตียง เป็น</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	ผู้ติดเชื้อที่อาการไม่หนัก ที่ส่งมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสำรองเตียงในโรงพยาบาลไว้รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักต่อไป	
๔	<p><u>การหารือและการประสานการปฏิบัติ</u> ดังนี้</p> <p>จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในช่องทางออนไลน์ เรื่อง การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยตนเอง โดยการกลั่นหายใจ และมีการแพร่กระจายข่าวในประชาชนเป็นวงกว้างนั้น ยังไม่มีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองว่าสามารถใช้วิธีการนี้ตรวจเชื้อได้จริง และในปัจจุบันการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ต้องวินิจฉัยและดำเนินการโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อและเกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ มากยิ่งขึ้น จึงขอประสานให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด</p>	ทุกหน่วยงาน
๕	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม</u> ดังนี้</p> <p>๑. ให้ศปม. มท. และศปม. เหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในประเทศเพื่อนบ้าน และดำรงความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณแนวชายแดนประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนโยบายการผลักดันแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้มีการเดินทางของประชาชนกลับเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และให้เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา</p> <p>๒. ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสนามและ Hospitel ปัญหาการขาดแคลนยา และวิธีปฏิบัติเมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ</p> <p>๓. ให้มีการเตรียมความพร้อมและรายงานการดำเนินการในการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในห้วงเวลาต่อไป</p> <p>๓.๑ ภารกิจการสนับสนุนยานพาหนะและพลขับในการสนับสนุนการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีการจัดหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติ และรายงานภารกิจต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน</p> <p>๓.๒ ให้ทุกหน่วยที่มีการดำเนินการภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ จัดทำรายงานภารกิจที่ดำเนินการ ทั้งที่เป็นภารกิจบูรณาการและภารกิจสนับสนุน รายงานให้หัวหน้า ศปม.ทราบทุกวัน</p> <p>๔. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตนเองในขณะที่ปฏิบัติงาน และในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดรับทหารใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>๕. ให้เจ้าหน้าที่ ศบค.ตร. ดำเนินการตรวจสอบสถานบันเทิง การมั่วสุม การเล่นพนัน การพบปะสังสรรค์ และการรวมกลุ่มของประชาชน อย่างระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรคฯ ทั้งนี้ ศบค. ได้มีการประสานการจัดสรรวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน</p>	ทุกหน่วยงาน